

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๓.๐๕ น.

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรีกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงแล้ว จากนั้นได้ดำเนินการประชุม โดยประธานได้ขอหารือต่อที่ประชุมเพื่อนำเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณา ก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ ๓ เรื่อง คือ ๑. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ๒. รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ออกไปเป็นกรณีพิเศษ ๓. รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ คือ (๑) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ... (๒) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ...

ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ โดยเป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา ในวาระ ๒ และลงมติเห็นชอบในวาระ ๓ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่..)พ.ศ... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สามารถดำเนินการคล่องตัวขึ้นโดยยกฐานะเป็นกรม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ การอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกำหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ

๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (สำนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่งเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติใน ข้อ๑ โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดให้ยกฐานะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรม ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

๓. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ... ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี การทำความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ซึ่งวางกรอบความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการพิธีการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน

๔. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ เป็นการเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรับขนของทางถนนของประเทศไทย สามารถแข่งขันในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้มากขึ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๔ ฉบับ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จแต่ละฉบับและลงมติเห็นชอบในวาระ ๓ แล้ว จากนั้นมีผู้เสนอให้เลื่อนเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้นมาพิจารณาต่อซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีได้เสนอชื่อ นายอุดม มั่งมีดี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีสมาชิกสนใจอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรัฐมนตรี ประชา พรหมนอก เสนอให้มีการพิจารณาโดยการประชุมลับเพื่อไม่ให้บุคคลที่ ๓ ที่ถูกพาดพิง ได้รับความเสียหาย ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้องและเมื่อดำเนินการประชุมลับ โดยใช้เวลากว่า ๓ ชั่วโมงแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติโดยเป็นการลงคะแนนลับ และเมื่อนับคะแนนแล้ว ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบให้ นายอุดม มั่งมีดี เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยคะแนน ๒๕๘ คะแนน ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ ๓ คะแนน จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม ในเวลาประมาณ ๒๐.๔๕ นาฬิกา